



ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG MOVE)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02 224 0147-8, 02 613 2461, 098 503 1196 Email: info@sdgmove.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เลขที่รับ 506

วันที่ 30 ม.ค. 2566

1054

ที่ ศวพ.006/2566

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

19 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งแผนการดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แผนการดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
2) ตารางกำหนดการแผนดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย Reinventing University หรือ “โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” ซึ่งมุ่งหมายให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวนี้ทางโครงการฯ ได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยท่านเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยนำร่อง 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่

สืบเนื่องจากที่คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้เดินทางเข้าพบมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมพูดคุยปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันได้เสร็จสิ้นไปและได้ประมวลผลประเด็นจากประชุมออกมาเป็นแผนการดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ จึงขอนำส่งแผนการดำเนินงานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ชล บุนนาค)

ผู้อำนวยการ




โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1

แผนการดำเนินงานเพื่อ
สนับสนุนมหาวิทยาลัย



2

คณะทำงานได้วางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปที่เหลือของโครงการ โดยบูรณาการกิจกรรมบางอย่างของมหาวิทยาลัยนาร่อง 10 แห่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาของโครงการ ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากรหลักที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจและเครื่องมือในการทำงานขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ (Training for Trainers) โดยจะดำเนินการจัดอบรม (ออนไลน์) แบ่งเป็น 2 รุ่น ให้กับกลุ่มบุคลากรของทั้ง 10 มหาวิทยาลัย โดยให้โควตาแต่ละมหาวิทยาลัยส่งทีมบุคลากรเข้าร่วมได้ มหาวิทยาลัยละ 20 คน โดยมีลักษณะเป็นการอบรมสร้างทีม Trainers ให้กับแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถไปขยายผลต่อในมหาวิทยาลัยของตนเองได้

หลักสูตรอบรม ระยะเวลา 1.5 วัน

รุ่น 1 : 27-28 กพ 66

รุ่น 2 : 1-2 มีค 66



3

2. การสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเหล่านี้ได้ไปขยายผลและต่อยอดการทำงานกับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยตนเองต่อไป (Youth Leaders for Localizing SDGs)

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

2.1 Online Training เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจากแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาความรู้และเครื่องมือพื้นฐานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้มีโอกาสทำความรู้จักกันเพื่อต่างมหาวิทยาลัย (ประมาณ 3 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์)

2.2 Onsite Training จัดกิจกรรมเป็นค่ายพัฒนาศักยภาพโดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งกลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมค่าย มหาวิทยาลัยละ 10 คน (รวม 100 คน) โดยจะจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ช่วงเวลาการจัดงาน : ระยะเวลาของการจัดค่าย 2 วัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 66



4

วัน/เวลา	หัวข้อ
ครั้งที่ 1 (3 ชม) 21 มีนาคม 66	SDG 101 / บทบาทเยาวชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตัวอย่าง best practice)
ครั้งที่ 2 (3 ชม) 22 มีนาคม 66	เครื่องมือในการพัฒนาโครงการขับเคลื่อน SDG
ครั้งที่ 3 (3 ชม) 23 มีนาคม 66	นำเสนอ Project Concept
ครั้งที่ 4 (2 วัน) 1-2 เมษายน 66	ค่ายเครือข่ายผู้นำนักศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



5

3.การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ร่วมกับ stakeholders กลุ่มต่างๆของมหาวิทยาลัย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลา 2 วัน (ผ่านระบบออนไลน์) ให้กับตัวแทนทั้ง 10 มหาวิทยาลัย เพื่อให้มาทดลองออกแบบโครงการ **Localizing SDG** ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งเวคคอปจะช่วยให้แต่ละทีมได้พัฒนาเป็น **prototype** โครงการที่มหาวิทยาลัยต้องการจะทำในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ โดยในกระบวนการจะได้เรียนรู้เครื่องมือการสำรวจความต้องการของพื้นที่, การพัฒนาทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และการทำงานกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยในช่วงสุดท้ายของงานจะมีการนำเสนอโครงการ 10 โครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเชิญมาให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น **ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน: 14 – 15 มีนาคม 2566**



6

4. การจัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง เพื่อร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังตัวอย่างการดำเนินงานจากสถาบันการศึกษาที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายอุดมศึกษาและการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ระยะเวลาการดำเนินงาน: 24 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 09.00 – 12.00 (ผ่านระบบออนไลน์)

5. จัดเวทีการประชุมสาธารณะ มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (University Localizing SDG Conference) เพื่อเป็นเวทีของการนำเสนอบทเรียน องค์ความรู้ ชุดประสบการณ์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ และเป็นโอกาสที่จะได้เชิญเครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

ระยะเวลาการดำเนินงาน: 27 เมษายน 2566 (ผ่านระบบออนไลน์)



7

6. การนำเอา University SDG Trackers ไปร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง 10 แห่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นให้เป็นเครื่องมือเพื่อการทำงานของมหาวิทยาลัย มิใช่ใช้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด การดำเนินงานส่วนนี้จะมีทีมที่ปรึกษาโครงการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานกับแต่ละมหาวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการดำเนินงาน: เดือนมกราคม – มีนาคม 2566



8

ตารางกำหนดการแผนดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ที่	กิจกรรม	วันที่ / เวลา	หมายเหตุ
1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากรหลักที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืน (Training for Trainers)			
	หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากร รุ่นที่ 1	27-28 ก.พ. 66 (1.5 วัน)	Online
	หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากร รุ่นที่ 2	1-2 มี.ค. 66 (1.5 วัน)	Online
2.	การจัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง	24 ก.พ. 66 (09.00 – 12.00)	Online
3.	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อออกแบบโครงการ Localizing SDG	14 - 15 มี.ค. 66	Online
4. การสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย			
	Online Training 3 ครั้ง	21 – 23 มี.ค. 66 (16.00 -19.00)	Online
	Onsite Training	1 -2 เม.ย. 66	On-site
5.	เวทีการประชุมสาธารณะ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่” (University Localizing SDG Conference)	27 เม.ย. 66	Online